

เลื่อนวันฟังข้อหาหมิ่น-พ.ร.บ.คอมฯ กรณีนักข่าว

รายงานทหารบุกบ้านนักสิทธิที่ดิน

written by กองบรรณาธิการ | ตุลาคม 25, 2016



ทหารแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาท และนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จทางคอมพิวเตอร์ แก่ นายศรายุทธ ฤทธิพิณ เจ้าหน้าที่กองเลขานุการเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน เดอะอีสานเรคคอร์ด ภาพ: ปันดดา ประเสริฐศรี

ชุมแพ, ขอนแก่น – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 โดยร.ท.เลิศชัยจรุง วุฒิสาร ได้แจ้งความนายศรายุทธ ฤทธิพิณ และนายเจตต์จ แก้วสิงห์ ในข้อหา “ร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน” ณ สถานีตำรวจภูธรชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยเรียกผู้ต้องหาทั้งสองให้ไปพบรองผู้กำกับการ (สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรชุมแพในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.

สืบเนื่องจากช่วงต้นเดือนสิงหาคม ก่อนการประชามติไม่กี่วัน ทหารหนึ่งคันรถได้เดินทางไปขอพบนายเจตต์จ แก้วสิงห์ อายุ 29 ปี นักปกป้องสิทธิที่ดิน ที่บ้านพักอาศัยในบ้านชำฝักหนาม ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน โดยอ้างว่าเจตต์จได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กให้ทหารเสียหาย แต่มีเพียงมารดาวัย

60 ปี อยู่ที่บ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางกลับไป โดยนายศรายุทธเป็นผู้เขียนและเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ทั้งนี้ นายเจตต์ปฏิเสธว่าไม่เคยโพสต์เรื่องการเมือง แต่น่าจะเป็นการถูกคุกคามเนื่องจากการรณรงค์เรื่องสิทธิในที่ทำงานของตนมากกว่า

ล่าสุด ทางผู้ต้องหาทั้งสองได้ขอเลื่อนวันรับฟังข้อกล่าวหา และทางตำรวจก็ได้อนุญาตให้เลื่อนไปหนึ่งเดือนเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ [มูลนิธิผสานวัฒนธรรม](#) กล่าวว่าทางผู้ต้องหาเพิ่งได้รับหมายเรียกในวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเวลาที่กระชั้นชิดเพียงประมาณ 1 สัปดาห์สำหรับเตรียมการไปรับฟังข้อกล่าวหา และยังต้องใช้เวลารวบรวมเอกสารและปรึกษาหารือถึงมูลเหตุที่ถูกตั้งข้อหาอีกด้วย จึงได้ขอเลื่อนวันก่อนหน้าการแจ้งความครั้งนี้ นายเจตต์เคยถูกเรียกไป “ปรับความเข้าใจ” ที่ว่าการอำเภอชุมแพมาแล้ว จึงไม่น่าแปลกใจที่มีการแจ้งความนี้ ส่วนการที่มีนายศรายุทธ ฤทธิพิณ เป็นผู้ต้องหาที่ 1 เพิ่มมานั้น เข้าใจว่าเป็นเพราะมีการตั้งข้อหา พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ฯ จึงต้องเอาผิดผู้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนายเจตต์ทางคอมพิวเตอร์ด้วย

ทั้งนี้ นายศรายุทธ ฤทธิพิณ เป็นเจ้าหน้าที่กองเลขานุการเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน และทำสื่อเผยแพร่ให้กับเครือข่ายฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้เข้าร่วมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน รุ่นที่ 1 ซึ่งร่วมจัดโดยเดอะอีสานเรคคอร์ดอีกด้วย โดยบทความข่าว [“ทหารบุกบ้านนักปกป้องสิทธิที่ดินผุ้มาอัน อ่างโพนธ์ข้อความทำทหารเสียหาย เจ้าตัวปฏิเสธ”](#) อันน่าจะเป็นมูลเหตุให้เกิดการแจ้งความ ทางเดอะอีสานเรคคอร์ดก็ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา